



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๔๕๔,๔๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กกท.จับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬา จับมือสถาบันการศึกษาช่วยพัฒนา

วิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญชนิดหนึ่งในการช่วยพัฒนา นักกีฬาไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ระดับ เวทียุทธศาสตร์ได้อย่างไม่เป็นรองชาติใดในโลก

นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ "การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)" ให้ความสำคัญในเรื่อง การนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนานักกีฬา ไทยอย่างจริงจัง

ล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับเครือข่ายคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ๖ สถาบัน

และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และให้ความร่วมมือด้านบุคลากรการกีฬา อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสถานที่ในการ พัฒนานักกีฬาไปสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนา เตรียม การให้นักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอีกด้วย

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มี "บิ๊กเสือ" สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศิริมณฑลกุล คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินท์ชัย อินทิจากรณ คณะบดีคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณะบดีคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, ศาสตราจารย์ กรกฎ นานา คณะบดีวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรานีวี ขวัญ บุญจันทร์ คณะบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, และ ดร.นิกร สีเนล คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการ



เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปสู่ผู้นำทางกีฬา





การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา



นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กทท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พลศึกษา ร่วมลงนามที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กทท. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

“บิ๊กเสือ” กล่าวถึง วงการกีฬาของไทยจะเติบโตในอนาคต เชื่อว่าการที่จะพัฒนาทั้งตัวนักกีฬาและบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาส่งเสริม ในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างเป็นระบบและครบวงจร เมื่อเป็นเช่นนี้ กทท. จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อม, ซึ่งก็คือสถาบันการศึกษาที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเป็นเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา และในอนาคตอันใกล้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประสานความร่วมมือกันระหว่าง กทท. และที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา จะส่งเสริม

การนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ อีกทั้งก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชีย โดยจะเริ่มจากที่กรุงเทพฯ และแพร่กระจายไปในจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักกีฬาตั้งแต่เด็ก ๆ สู้อุบัติการณ์ด้านกีฬาและ
ปลูกฝังความรู้ให้คนไทยรักในการออกกำลังกาย
เพื่อสอดคล้องกับแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 5 ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬา
ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ที่จะเป็นรากฐานไปสู่กีฬาอาชีพในอนาคต

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ กกท. และ
ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
พลศึกษา ต้องการร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้ความร่วมมือด้านบุคลากร
การกีฬา อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสถานที่ในการพัฒนากีฬาไปสู่มาตรฐานในระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ เครือข่ายคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา 6 สถาบัน ยัง
ร่วมกันพัฒนา เตรียมการให้นักกีฬาทีมชาติไทยมี
ความพร้อมในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอีกด้วย

วันนี้ กกท. ในฐานะองค์กรหลักที่มีหน้าที่
ส่งเสริม และพัฒนานักกีฬาไทย เชื่อมโยงการลง
นาม บันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา 6 สถาบัน ใน
ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนานักกีฬาไทยให้มี
ความแข็งแกร่งอย่างมีคุณภาพแน่นอน

สิ่งดีๆ เหล่านี้ กกท. ไม่เคยมอง
ข้าม เพราะต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดในให้กับ
นักกีฬาไทยอยู่แล้ว

กองประชาสัมพันธ์
การกีฬาแห่งประเทศไทย